



ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน  
เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา  
เทศบาลเมืองลำพูน

\*\*\*\*\*

ตามที่ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว ตามประกาศเทศบาลเมืองลำพูน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้ดำเนินการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบว่า บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกัน และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ผู้ใดที่ได้ขึ้นบัญชีแล้ว ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในตำแหน่งที่คัดเลือกได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่เทศบาลเมืองลำพูน มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมารายงานตัว
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างได้
๔. ผู้นั้นได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกได้ไปแล้วนับตั้งแต่เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งนี้

อนึ่ง ในการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อว่าจ้างให้เป็นพนักงานจ้างเหมาในตำแหน่งใด เทศบาลเมืองลำพูน จะต้องมีหนังสือถึงผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา โดยจะต้องมารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ในวัน และเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประภัสร์ ภูเจริญ)  
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๗๐๐๗	นายธนา ปุสยะไพบุลย์	
๒	๐๖๐๐๖	นางสาวณัฏฐ์กานต์ อินทจันทร์	
๓	๐๘๐๐๘	นางสาวพัชรिता วัฒนาวสุพันธ์ุ์	
๔	๐๕๐๐๕	นางสาวกิตติยา เตชะวุฒิกุล	
๕	๐๓๐๐๓	นางสาวพิราวัลย์ คำบุญเรือง	
๖	๐๑๐๐๑	นางสาวเฉลิมรัฐ โพธิ์แจ่ม	